

'Recute' สุดยอดสตาร์ทอัพมหาวิทยาลัย ปี 2562



สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเอ็นไอเอ (NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (อว.) เผยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสุดยอดสตาร์ทอัพประจำปี 2562 ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Startup Thailand 2019 เมื่อ

สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในรอบชิงชนะเลิศมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม โดยมาจากผู้ชนะหรือสุดยอดสตาร์ทอัพของแต่ละภาค โดยแชมป์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ทีม Recute มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงานแพลตฟอร์มสำหรับร้านรับซื้อของเก่า ที่มีระบบ Matching order หรือการจับคู่คำสั่งซื้อจากโรงงานรีไซเคิลกับสินค้าจากร้านรับซื้อของเก่าเพื่อที่จะให้โรงงาน หาคำสั่งซื้อที่ต้องการให้ตรงกับร้านรับซื้อของเก่าที่จะต้องการขาย โดยมีการทำงานที่จะให้ทางโรงงานสามารถแจ้งคำสั่งซื้อที่ต้องการเข้ามาใน



ระบบจากนั้นระบบก็จะจัดการหาสินค้าที่เขาคต้องการให้

แชมป์ภาคใต้คือ ทีมMICRONEED มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผลงานแผ่นแปะเข็มฉีดยาอัจฉริยะบรรจุยาแบบสลายตัวได้และเป็นมิตรกับร่างกาย (biodegradable and biocompatibility) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงในการนำส่งยา วิตามิน และ สารอาหารที่จำเป็นต่อผิวหนัง เข้าสู่ร่างกายอย่างปลอดภัย

ส่วนแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออกคือ ทีม BMG มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากผลงานชื่อ BMG ซึ่งเป็นถุงมือที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนม ลด

อาการปวดคัดเต้านม และรักษาอาการที่อ่อนแอของกล้ามเนื้อโดยใช้ความร้อน และแชมป์ภาคเหนือ ทีม Palalamp มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงาน เครื่องสร้างปุยจากอากาศ ด้วยเทคโนโลยีพลาสมา ซึ่งเป็นเครื่องที่อาศัยหลักการการพัฒนามาจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าทางธรรมชาติ โดยเมื่อเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่า พลังงานที่ส่งออกมาในรูปของพลังงานไฟฟ้าจะไปกระตุ้นให้ก๊าซในอากาศ ซึ่งมีก๊าซไนโตรเจนอยู่เป็นจำนวนมาก เกิดการดิสชาร์จแตกตัวเป็นไอออนสร้างอนุภาคนิวตรอนและไนโตรที่

ลงสู่พื้นดิน มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคของพืช

ทั้งนี้ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ปรากฏว่าผู้ที่คว้าแชมป์สุดยอด "STARTUP THAILAND LEAGUE 2019" คือ ทีม Recute มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Palalamp จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกัน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม MICRONEED จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.